

คู่มือออนไลน์ (14 กุมภาพันธ์ 2557)

โดย ธรรมาธิปติ

ดวงชะตาจะมีคู่สูงวัย

สวัสดิ์ศรีรับท่านผู้อ่านทุกท่าน สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณ จารุภัทร์ เกิดวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 เวลา 19.13 น. จังหวัดนนทบุรี เพศหญิง

ก่อนที่จะตอบคำถามของคุณจารุภัทร์ ผมขอพูดถึงพื้นชะตาของคุณเสียก่อน ซึ่งคิดว่าน่าจะมีผลอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตในอนาคตของคุณ

คุณจารุภัทร์ เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง หรืออาจจะออกไปทางคือเอาเรื่องทีเดียว แต่คุณก็เป็นคนที่มีจิตใจดี มีความเมตตา กรุณา และมีโชคจากผู้หญิง มากกว่าผู้ชาย

เพราะฉะนั้น หากคุณจะต้องติดต่อกับบุคคลอื่น ถ้าเลือกติดต่อกับบุคคลเพศหญิงได้ ก็น่าจะประสบความสำเร็จมากกว่าติดต่อกับผู้ชาย

ในขณะที่คุณเป็นคนมีความเมตตา นั้น อีกด้านหนึ่ง หากคุณโกรธ หรือเกลียดใครแล้ว คุณจะเป็นคนที่มีความดุดัน หรือ อาจจะโหดเอาเรื่องทีเดียว ถ้าเป็นไปได้ ก็ควรจะลดละความรู้สึกที่ว่านี้ไปบ้างก็ดี เพราะมันอาจจะสร้างความเสียหายให้แก่คุณอย่างมากได้ในอนาคต

คำถามแรก จะมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ (เรียนต่อ/ทำงาน/แต่งงาน) หรือไม่คะ ถ้ามีโอกาส จะได้ไประยะสั้นหรือระยะยาวคะ และจะไปได้ตอนประมาณอายุเท่าไร

ดวงชะตาของคุณบอกว่า คุณมีโอกาสที่คุณจะไปศึกษาในต่างประเทศ หรือ อาจจะถึงขั้นไปอาศัยอยู่เลยก็ได้ และคิดว่า น่าจะมีโอกาสตั้งแต่ออนนี้ไปจนถึงช่วง เดือนกรกฎาคม จนถึงกันยายน 2557 ครับ

คำถามที่สอง จะได้มีโอกาสเปลี่ยนสายงาน หรือ เปลี่ยนที่ทำงานหรือไม่ ควรประกอบธุรกิจ หรือทำงานประจำจะดีกว่ากัน

ผมไม่ทราบว่าคุณทำงานอาชีพอะไรอยู่ แต่ดูจากดวงดาวที่ให้คุณแล้วก็น่าจะทำงานทางด้าน การติดต่อสื่อสาร ที่ต้องใช้ศิลปะพอสมควร หรือทำงานทางด้าน การติดต่อสื่อสารด้านคอมพิวเตอร์ หรือ การสื่อสารแบบที่รวดเร็ว ง่ายไว หรือ ใช้การพูดการจาในการทำงานทางด้านบริการ

และในช่วงนี้ ก็น่าจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทำงาน และ ที่อยู่อาศัย เพราะว่า คุณรู้สึกว่า ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทำงานมันน้อยเกินไป หรือไม่คุ้มค้ำกับที่คุณลงทุนลงแรงไป

ส่วนที่ถามว่า ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือ ทำงานประจำดี ก็ขอตอบว่า คุณน่าจะทำงานได้ทั้งสองแบบ คือ ทำงานส่วนตัวซึ่งอาจจะมีการร่วมหุ้นส่วนก็ได้ หรือ หากจะทำงานประจำก็ได้ เพราะดาวที่ชี้เรื่องการทำงานทั้งสองแบบ มีความเข้มแข็งพอกัน

คำถามสุดท้าย อยากทราบเรื่องเนื้อคู่คะว่าจะมีหรือไม่ มีลักษณะอย่างไรคะ

ถามเรื่องเนื้อคู่ ก็ขอตอบว่า มีได้ครับ เพราะในปีนี้ คุณก็มีที่คบกันอยู่แบบไม่เปิดเผยอยู่แล้ว แต่บางทีมันก็เข้ามาแล้วก็จางหายไปอยู่บ้าง

นั่นคือ จุดอ่อนในเรื่องของความรักของคุณ เพราะมีความเสี่ยงที่จะพบกับความพลัดพราก ผิดหวังในเรื่องความรักพอสมควร ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการเป็นคนที่มีมั่นใจในตัวเองจนมากเกินไปของคุณก็ได้

เพราะฉะนั้น ก็ควรจะพิจารณาปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน ก็น่าจะช่วยให้ปัญหาในเรื่องการพลัดพราก การผิดหวังในเรื่องความรัก ลงได้บ้าง

ถามว่า เนื้อคู่จะมีลักษณะอย่างไร ก็ขอตอบว่า อาจจะเป็นคนที่มีอายุมากสักหน่อย หรือ เป็นคนที่อยู่ในเครื่องแบบ มียศมีตำแหน่ง และออกจะเป็นแบบบู๊สักหน่อย ซึ่งก็อาจจะทำให้การครองชีวิตคู่ ลุ่มๆดอนๆสักหน่อย

แต่สิ่งที่ผมจะขอเตือนปิดท้ายตรงนี้ก็คือ ให้ระวังระวังในเรื่อง เอกสารสัญญา และการฟ้องร้อง และการเสียหายทางทรัพย์สินเงินทอง และ การแตกแยกของครอบครัวในอนาคต

รวมทั้งสุขภาพในการเกี่ยวกับกระดูก เอ็น หัวใจ และ สายตา ด้วย ก็ขอให้หมั่นไปพบแพทย์เพื่อตรวจโรคเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอในตอนที่ยู่มากขึ้น แต่เรื่องดำนั้น ขอให้ไปตรวจเสียก่อนเลย

หวังว่าคำทำนายของผมคงจะเป็นประโยชน์แก่คุณจากรูทรี บ้างนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้คุณ “ จารุทรี ” ช่วยศกบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ ขอบคุณล่วงหน้า

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่อง ที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ thammathipti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ ครับ

พบกัณใหม่สัปดาห์หน้าครับ ซึ่งเป็นคิวของคุณ “ฉัตติ” ครับ

